



การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

๑. ประเด็นการมีส่วนร่วม

ด้วยตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน ๑๔ หมู่บ้าน ซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะมีการใช้น้ำประปาจากระบบประปาหมู่บ้าน ในการผลิตน้ำใช้ในการอุปโภค บริโภค บ่อยครั้งที่ระบบประปามักเกิดปัญหาไม่สามารถผลิตน้ำใช้ในชีวิตประจำวันได้ เนื่องจากอาการเบื้องต้นเรื่องของระบบประปา ที่บางครั้งสามารถแก้ปัญหาได้โดยง่าย แต่ผู้ควบคุมระบบประปาแต่ละหมู่บ้าน ยังขาดความรู้ ความสามารถ ทักษะ การใช้และบำรุงรักษาระบบประปาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระบบผลิต ระบบจ่ายน้ำ และระบบควบคุม เป็นต้น ประกอบกับคณะกรรมการผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านได้หมดวาระลง ทำให้ผู้ดูแลระบบประปาที่แต่งตั้งขึ้นมาใหม่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติการดูแลระบบประปาเบื้องต้น รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม มีภารกิจและหน้าที่หลาย ด้านจึงไม่สามารถเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างทันทั่วถึง อาจเกิดความเดือดร้อนกับประชาชนในพื้นที่ได้นั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนคนได้มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และผู้ควบคุมดูแลระบบประปาได้มีความรู้ สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ขึ้น ในวันที่ เสาร์ ที่ ๑๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมอบรม ดังนี้

๑. ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน
๒. ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน
๓. พนักงานและประชาชนที่สนใจ

๒. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวันที่ เสาร์ ที่ ๑๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยจัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติในการดำเนินการ จัดส่งหนังสือให้กับประธานคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับคณะกรรมการในหมู่บ้าน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม เพื่อผู้เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการดูแลและแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๓. ผลการมีส่วนร่วม

การจัดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวันที่ เสาร์ ที่ ๑๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมได้แก่ ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน พนักงานและประชาชนที่สนใจ ทำให้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการจัดการกิจการประปา เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาาระบบประปาชุมชน และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการกิจการประปาชุมชนได้ต่อไป

๔. การนำผลการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

การจัดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลระบบสาธารณสุขปโภคและสาธารณสุขการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในวัน เสาร์ ที่ ๑๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ทำให้ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้าน พนักงานและประชาชนที่สนใจ สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เกี่ยวกับระบบประปา และเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนได้มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ภาคผนวก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ในวัน เสาร์ ที่ ๑๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

